



การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนบูรณะรำลึก

Honor in Math and Science และ Honor in Languages ปีการศึกษา 2567

ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี โดยวิธีสัมภาษณ์ (รอบ 2)

โรงเรียนบูรณะรำลึก มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพของนักเรียนของโรงเรียนบูรณะรำลึก ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์ของการเป็น “สุภาพชน คนเก่ง” นั้น โรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และไม่ต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบ โรงเรียนบูรณะรำลึกจึงขอเชิญชวนให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข เข้าสมัครเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ตามกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2)

เป็นนักเรียนโรงเรียนบูรณะรำลึกที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 และประสงค์เข้ารับการพิจารณาเป็นนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2) ผ่านระบบโควตา โดยพิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1
2. นักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติรอบที่ 1 แต่ไม่ได้สมัครรอบที่ 1
3. นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.40  
(ไม่รวมนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ข้อ 1 และ 2)



## เงื่อนไขของนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

### ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2)

1. หากนักเรียนยืนยันสิทธิ์และมอบตัวแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ไปสอบเข้าเรียนต่อที่สถาบันอื่น ยกเว้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนในโครงการ รวมว. สถาบันโคเซ็น และโรงเรียน กำเนิดวิทย์ ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนแจ้งความประสงค์การเข้าสอบโรงเรียนหรือสถาบันทั้ง 5 แห่ง ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
2. หากนักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี ประพฤติดี แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ จะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกในรอบปกติของโรงเรียนบูรณะรำลึก
3. หากตรวจพบรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนบูรณะรำลึก ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา ในการสอบเข้าชั้น ม.4 ในสถาบันอื่น ยกเว้นตามที่ระบุในข้อ 1 จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนบูรณะรำลึก และการสมัครสอบคัดเลือกในรอบปกติของโรงเรียนบูรณะรำลึก
4. หากนักเรียนไม่ผ่านการพิจารณา นักเรียนจะมีสิทธิ์สอบรอบปกติของโรงเรียนบูรณะรำลึก โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
5. นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์และมอบตัวแล้ว จะต้องรักษาระดับผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการสมัครโควตา หากไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนได้ตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโควตา
6. นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์และมอบตัวแล้ว จะต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักเรียนโควตาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
7. นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์และมอบตัวแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี



กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2)

วันที่	รายการ	หมายเหตุ
24 พ.ย. 2566	ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2) โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน รวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.40	แจ้งทางอีเมลนักเรียน
27 พ.ย.-20 ธ.ค. 2566	<b>รับสมัครโควตารอบที่ 2</b> นักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการพิจารณาเป็นนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2) ตามเกณฑ์พิจารณาข้างต้น	สมัคร Online ทาง <a href="http://admission.burana.ac.th">http://admission.burana.ac.th</a>
21 ธ.ค. 2566	ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	แจ้งทางอีเมลนักเรียน
26 ธ.ค. 2566	นักเรียนพิมพ์ใบสมัครที่ติดรูปถ่าย และส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท (นักเรียนที่ไม่ผ่านการพิจารณารอบ 1 ไม่ต้องชำระค่าสมัคร)	ส่งครูประจำชั้น
3-10 ม.ค. 2567	สัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2)	แจ้งสถานที่ให้ทราบภายหลัง
15 ม.ค. 2567	ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2)	ตรวจสอบผลการคัดเลือกทางอีเมล
17 ม.ค. 2567 (08.30-09.30 น.)	ผู้ปกครองยืนยันสิทธิ์และมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดี (รอบ 2) ที่ห้องธุรการ	หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์